

ด่วนที่สุด  
ที่ พง ๐๐๒๒/ว ๕๐๑๕



ศาลากลางจังหวัดพังงา  
ถนนพังงา-ทับปุด พง ๘๒๐๐๐

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง มอบหมายภารกิจการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดพังงา

เรียน

• อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๗๑๔.๔/ว๒๓๘ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ ๒๕๒๕ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสืออ้างถึง กระทรวงมหาดไทย แจ้งเรื่องการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (แก้มลิง) แบบอารยเกษตร โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ประยุกต์ และอารยเกษตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการนำที่ดินสาธารณประโยชน์หรือที่ดินของหน่วยงานภาครัฐ มาดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (แก้มลิง) แบบอารยเกษตร ขับเคลื่อนตามพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา และต่อยอด” เพื่อช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม น้ำแล้งของประชาชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน เนื่องในโอกาสสมโภชมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้ จังหวัดดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ (แก้มลิง) แบบอารยเกษตร อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ พื้นที่ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดพังงา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ จังหวัดพังงา จึงมอบหมายภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ และใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

กลุ่มงานวิชาการผังเมือง

โทร. ๐ ๗๖๔๖ ๐๖๒๕

โทรสาร ๐ ๗๖๔๖ ๐๗๗๐

แจ้งท้าย พง ๐๐๒๒/ว ๒๐๑๖

ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

๑. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา
๒. พัฒนาการจังหวัดพังงา
๓. เกษตรจังหวัดพังงา
๔. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพังงา
๕. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพังงา
๖. นายอำเภอตะกั่วทุ่ง
๗. นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
๘. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลกะไหล
๘. กำนันตำบลกะไหล
๙. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านบางนุ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง
๑๐. คณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) หมู่ที่ ๖ บ้านบางนุ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง
๑๑. คณะกรรมการกลางของหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง(อพป.)
๑๒. ประชาชนชาวบ้าน



คำสั่งจังหวัดพังงา  
ที่ ๗๕๓๕ / ๒๕๖๗

เรื่อง มอบหมายภารกิจในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดพังงา

กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือที่ มท ๐๗๑๔.๔/ว ๒๓๘ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗  
แจ้งเรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (แก้มลิง) แบบอารยเกษตร โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ทฤษฎีใหม่ประยุกต์ และอารยเกษตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการนำที่ดินสาธารณประโยชน์หรือที่ดิน  
ของหน่วยงานภาครัฐ มาดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (แก้มลิง) แบบอารยเกษตร ขับเคลื่อนตามพระราชปณิธาน  
“สืบสาน รักษา และต่อยอด” เพื่อช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งของประชาชน และพัฒนา  
คุณภาพชีวิตเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ  
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้จังหวัดดำเนินการตามแนวทาง การพัฒนาแหล่งน้ำ (แก้มลิง)  
แบบอารยเกษตร อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ พื้นที่

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตร  
ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดพังงา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓  
จังหวัดพังงา จึงมอบหมายภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมดำเนินการ  
และใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการดังกล่าว รายละเอียดตามบัญชีมอบหมายภารกิจแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

บัญชีการมอบหมายภารกิจ ในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดพังงา  
 1. แผนท้ายคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ ๒๕๖๗ / ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	ภารกิจ	หมายเหตุ
๑.	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา	๑.๑ จัดทำผังพัฒนาพื้นที่ฯ พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการ ๑.๒ ออกแบบรายละเอียด แบบบูรณาการและประมาณราคา ๑.๓ ดำเนินการปรับพื้นที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาและองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ๑.๔ ดำเนินการขุดถนนของสถิติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ และนำดินที่ขุด มาถมบริเวณรอบบ่อ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาและองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ๑.๕ ดำเนินการขุดคลองไส้ไก่ และบ่อกักเก็บน้ำ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา และองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ๑.๖ ดำเนินการนำดินที่ขุดคลองไส้ไก่มาทำโคก เพื่อปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ไม่ ๕ ระดับ ๑.๗ ดำเนินการขุดฝาย ร่วมกับโครงการชลประทานพังงา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา และองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ๑.๘ ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินบริเวณที่จะปลูกผักสวนครัว ไม่ผลพืชสมุนไพร และไม่ประดับ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพังงา ที่ว่าการอำเภอตะกั่วทุ่ง และองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ๑.๙ ดำเนินการปลูกพืชผักสวนครัว ไม่ผล พืชสมุนไพร และไม่ประดับ สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพังงา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ที่ว่าการอำเภอตะกั่วทุ่ง และองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล	

ลำดับที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	ภารกิจ	หมายเหตุ
๒.	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา	๑.๑๐ ดำเนินการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ไม่ ๕ ระดับ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพังงา ที่ว่าการอำเภอตะกั่วทุ่ง และองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ๒.๑ ดำเนินการปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ผล พืชสมุนไพร และไม้ประดับ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพังงา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา ที่ว่าการอำเภอตะกั่วทุ่ง และองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ๒.๒ ดำเนินการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ไม่ ๕ ระดับ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพังงา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา ที่ว่าการอำเภอตะกั่วทุ่ง และองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล	
๓.	ที่ว่าการอำเภอตะกั่วทุ่ง	๓.๑ ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินบริเวณที่จะปลูกผักสวนครัว ไม้ผล พืชสมุนไพร และไม่ประดับ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพังงา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา และองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ๓.๒ ดำเนินการปลูกพืชผักสวนครัว พืชอาหาร และพืชสมุนไพร ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพังงา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา และองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ๓.๓ ดำเนินการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ไม่ ๕ ระดับ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพังงา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา และองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล	

ลำดับที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	ภารกิจ	หมายเหตุ
๔.	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา	<p>๔.๑ ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา และองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล</p> <p>๔.๒ ดำเนินการขุดถนนของสาธิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ และนำดินที่ขุด มาถมบริเวณรอบบ่อ ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา และองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล</p> <p>๔.๓ ดำเนินการขุดคลองไส้ไก่ และบ่อกักเก็บน้ำ ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา และองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล</p> <p>๔.๔ ดำเนินการนำดินที่ขุดคลองไส้ไก่มาทำโคก เพื่อปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ไม่ ๕ ระดับ</p> <p>๔.๕ ดำเนินการขุดฝาย ร่วมกับโครงการชลประทานพังงา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา และองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล</p>	
๕.	องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล	<p>๕.๑ ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา</p> <p>๕.๒ ดำเนินการขุดถนนของสาธิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ และนำดินที่ขุด มาถมบริเวณรอบบ่อ ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา</p> <p>๕.๓ ดำเนินการขุดคลองไส้ไก่ และบ่อกักเก็บน้ำ ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา</p> <p>๕.๔ ดำเนินการขุดฝาย ร่วมกับโครงการชลประทานพังงา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา</p> <p>๕.๕ ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินบริเวณที่จะปลูกฝักสวนครัว ไม้ผล พืชสมุนไพร และไม่ประดับ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพังงา และที่ว่าการอำเภอตะกั่วทุ่ง</p>	

ลำดับที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	ภารกิจ	หมายเหตุ
		<p>๕.๖ ดำเนินการปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ผล พืชสมุนไพร และไม้ประดับ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพังงา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา และที่ว่าการอำเภอตะกั่วทุ่ง</p> <p>๕.๗ ดำเนินการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ไม้ ๕ ระดับ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพังงา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา และที่ว่าการอำเภอตะกั่วทุ่ง</p>	
๖.	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา	<p>๖.๑ สนับสนุนกล้าไม้ในการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ไม้ ๕ ระดับ ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพังงา</p> <p>๖.๒ ดำเนินการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ไม้ ๕ ระดับ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพังงา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา ที่ว่าการอำเภอตะกั่วทุ่ง และองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล</p>	
๗.	สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา	<p>๗.๑ ดำเนินการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ไม้ ๕ ระดับ ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพังงา-สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา ที่ว่าการอำเภอตะกั่วทุ่ง และองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล</p> <p>๗.๒ ดำเนินการปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ผล พืชสมุนไพร และไม้ประดับ ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพังงา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา ที่ว่าการอำเภอตะกั่วทุ่ง และองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล</p>	


ลำดับที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	ภารกิจ	หมายเหตุ
		๗.๓ ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินบริเวณที่จะปลูกผักสวนครัว ไม้ผล พืชสมุนไพร และไม้ประดับ ร่วมกับสถาบันพัฒนาที่ดินจังหวัดพังงา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา ที่ว่าการอำเภอตะกั่วทุ่ง และองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล	
๘.	สถาบันพัฒนาที่ดินจังหวัดพังงา	๘.๑ ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินบริเวณที่จะปลูกผักสวนครัว ไม้ผล พืชสมุนไพร และไม้ประดับ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา ที่ว่าการอำเภอตะกั่วทุ่ง และองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ๘.๒ ดำเนินการปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ผล พืชสมุนไพร และไม้ประดับ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา ที่ว่าการอำเภอตะกั่วทุ่ง และองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ๘.๓ ดำเนินการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ไม้ ๕ ระดับ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา สถาบันพัฒนาที่ดินจังหวัดพังงา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา ที่ว่าการอำเภอตะกั่วทุ่ง และองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ๘.๔ สนับสนุนกล้าไม้ในการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ไม้ ๕ ระดับ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา	
๙.	โครงการชลประทานพังงา	ดำเนินการขุดฝาย ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา และองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล	



แผนการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตร

ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดพังงา

แบบท้ายคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ ๒๔๒๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

จุด/บริเวณ	กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ ปี ๒๕๖๗					หมายเหตุ
			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	
ZONE B - จุดที่ ๙ - จุดที่ ๑๑ - จุดที่ ๑๕ - จุดที่ ๑๖ - จุดที่ ๑๘ - จุดที่ ๒๐	- ปรับพื้นที่	- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา - องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา - องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล						
- จุดที่ ๑๕ พื้นที่ ๐.๐๑๕ ไร่	- ขุดฝาย	- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา - โครงการชลประทานพังงา - องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา - องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล				